

มติย่อ

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม TWP-๖๐๒ ชั้น ๖ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
เรื่องเพื่อทราบ วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)	เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)	เห็นชอบ มอบวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ตรวจสอบเอกสารแนบท้าย และปรับแก้ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	เห็นชอบ มอบวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ปรับแก้แบบฟอร์มตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวาระที่ ๔.๒ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ของนักศึกษารหัส ๖๒	เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ถือการุณย์ ปรับแก้ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)	เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)	เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	เห็นชอบ มอบคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบการยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	เห็นชอบ การยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่เสนอ

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรองมติไปแล้ว ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

* ทั้งนี้ให้รื้อการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ*



(นางสาวอัมพา สุวรรณศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ